

BỘ ĐỘI BIÊN PHÒNG KHẨN TRƯỞNG QUẢN TRIỆT VÀ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI XI CỦA ĐẢNG

VÕ TRỌNG VIỆT *

Đảng và Nhà nước đã xác định nhiệm vụ bảo vệ biên giới quốc gia là nhiệm vụ chung của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân, của cả hệ thống chính trị, trong đó Bộ đội Biên phòng là lực lượng nòng cốt, chuyên trách. Trước trọng trách đó, Bộ đội Biên phòng tiếp tục vươn lên toàn diện, quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ, xứng đáng với sự tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Tình hình mới, nhiệm vụ mới và quyết tâm mới

Đảng ta nhận định thời gian tới, hòa bình, hợp tác và phát triển vẫn là xu thế chủ yếu của thế giới, nhưng xung đột lợi ích quốc gia, vấn đề tôn giáo, dân tộc, ly khai, chiến tranh cục bộ, bạo loạn chính trị, can thiệp lật đổ, khủng bố vẫn diễn biến phức tạp, có nơi gay gắt; các yếu tố an ninh phi truyền thống như môi trường, biến đổi khí hậu, thiên tai, dịch bệnh diễn biến phức tạp. Đông Nam Á là khu vực phát triển năng động nhưng tồn tại những yếu tố mất ổn định, những bất đồng về chủ quyền, lãnh thổ, tài nguyên nảy sinh những phức tạp mới, nhất là trên Biển Đông; sẽ xuất hiện các hình thức tập hợp lực lượng và đan xen lợi ích và mâu thuẫn mới. Các thế lực thù địch tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chiến lược "diễn biến hòa bình", gây bạo loạn lật đổ nhằm xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng; lợi dụng vấn đề tôn giáo, nhân quyền và chủ quyền lãnh thổ để chống phá, kích động gây rối, gây bạo loạn, chia rẽ khối đoàn kết dân tộc và tình

hữu nghị giữa nước ta với các nước láng giềng. Hoạt động của các loại tội phạm sẽ diễn biến phức tạp, nhất là tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia liên quan đến chính trị, hình sự, vận chuyển ma túy, gian lận thương mại, chất nổ, buôn bán người qua biên giới, trấn cướp trên biển...

Tình hình tranh chấp chủ quyền biển đảo sẽ ngày càng phức tạp và gay gắt; giải quyết khó khăn này đòi hỏi sự quyết tâm, lâu dài, nhưng cũng là việc thường trực phải xử lý nhằm giữ vững chủ quyền, lãnh thổ, bảo đảm sự ổn định, giữ gìn môi trường hòa bình, mối quan hệ với các nước, nhất là các nước láng giềng, để chúng ta tập trung xây dựng đất nước.

Quản triệt, thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XI của Đảng, cán bộ, đảng viên toàn lực lượng Bộ đội Biên phòng càng nhận thức rõ trọng trách trong việc thực hiện nhiệm vụ thiêng liêng bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia và

* Trung tướng, Ủy viên Trung ương Đảng, Chính ủy Bộ đội Biên phòng

toàn vẹn lãnh thổ, góp phần tạo dựng và giữ gìn môi trường hòa bình và ổn định để tập trung phát triển đất nước.

Trải qua hơn 52 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, dưới sự lãnh đạo của Đảng, trực tiếp là Đảng ủy Quân sự Trung ương, Bộ Quốc phòng và sự giúp đỡ của nhân dân các dân tộc khu vực biên giới, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng đã kế thừa và phát huy bản chất tốt đẹp, truyền thống vẻ vang của quân đội ta và của Bộ đội Biên phòng, toàn lực lượng luôn tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân, vượt qua mọi khó khăn gian khổ, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ biên giới, luôn coi "đồn là nhà, biên giới là quê hương", quyết tâm bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia trong mọi tình huống; nhiều cán bộ, chiến sĩ đã dũng cảm hy sinh trong chiến đấu bảo vệ và xây dựng biên giới, trong đấu tranh chống các loại tội phạm... Toàn thể lực lượng Bộ đội Biên phòng trên toàn tuyến biên giới thường xuyên cảnh giác, mưu trí, dũng cảm trong chiến đấu, chủ động, sáng tạo trong công tác, quyết thắng mọi kẻ thù và các loại tội phạm, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao; gắn bó chặt chẽ với nhân dân; đoàn kết, phối hợp với các ngành, các lực lượng; phát huy sức mạnh tổng hợp trong xây dựng và bảo vệ biên giới; tích cực tham gia tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn, khắc phục hậu quả thiên tai, bão lụt, xóa mù chữ; góp phần củng cố, ổn định đời sống nhân dân khu vực biên giới. Ở mọi đơn vị, trong mỗi cán bộ, chiến sĩ luôn thấm thía phương châm giữ gìn đoàn kết nội bộ, trên dưới một lòng, đồng cam cộng khổ, thực hiện "liêm, chính, kiệm, cần", xây dựng lực lượng ngày càng vững mạnh nhằm giữ vững đoàn kết quốc tế, xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị với các nước láng giềng, tạo điều kiện thuận lợi, thông thoáng trong quan hệ giao lưu, hợp tác và phát triển, góp phần khẳng định tính đúng đắn của đường lối, chính sách đối ngoại rộng mở của Đảng, Nhà nước ta.

Các cấp ủy trong toàn lực lượng Bộ đội Biên phòng đã tổ chức tốt việc nghiên cứu, quán triệt

sâu sắc Nghị quyết, các văn kiện Đại hội XI của Đảng; chủ động xây dựng, triển khai thực hiện chương trình hành động thiết thực, cụ thể, sớm đưa Nghị quyết Đại hội thực sự đi vào mỗi nhiệm vụ của mình và quyết tâm thực hiện tốt các trọng trách được giao phó.

Điều nhấn mạnh là, chương trình hành động chung của Bộ đội Biên phòng tập trung xây dựng toàn diện lực lượng vững mạnh về mọi mặt, trước hết là xây dựng vững mạnh về chính trị, tư tưởng làm cho mọi cán bộ, chiến sĩ luôn kiên định vững vàng, nhận thức sâu sắc, đúng đắn nhiệm vụ, đoàn kết, nhất trí tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng; có ý thức trách nhiệm cao trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, luôn khắc phục khó khăn, gian khổ, gắn bó với biên giới, đồng bào các dân tộc và đặc biệt, trước tình hình mới, mỗi cấp ủy, từng đơn vị và toàn thể cán bộ, chiến sĩ càng cần thấm thía nhiệm vụ công tác biên phòng rất toàn diện, nặng nề và phức tạp.

Quyết tâm thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội XI của Đảng

Phát huy những thành quả đã đạt được, để tiếp tục hoàn thành tốt các mục tiêu, yêu cầu nhiệm vụ mới, mỗi cán bộ, chiến sĩ trong toàn lực lượng Bộ đội Biên phòng, cần quán triệt, triển khai thực hiện một số nhiệm vụ chủ yếu sau:

Một là, tập trung học tập, nghiên cứu nắm vững Nghị quyết và các chủ trương, nguyên tắc lãnh đạo của Đảng; tham mưu, đề xuất xây dựng chiến lược biên giới quốc gia; chủ động nắm chắc tình hình, đấu tranh có hiệu quả với mọi hoạt động vi phạm chủ quyền, lãnh thổ và tổ chức thực hiện nhiệm vụ một cách sáng tạo, linh hoạt sát với tình hình và thực tiễn công tác biên phòng; quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới, không bị động, bất ngờ trong mọi tình huống; xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác với các nước láng giềng. Triển khai đồng bộ các biện pháp công tác biên phòng, lấy biện pháp công tác vận động quần chúng làm cơ bản, biện pháp trình sát làm mũi nhọn; xác định rõ đối

tác, đối tượng, thực hiện đúng chủ trương, đối sách; thực hiện tốt phương châm vừa hợp tác, vừa đấu tranh, mềm dẻo, khôn khéo, không gây đối đầu căng thẳng, không tạo sơ hở để các đối tượng lợi dụng kích động chống phá. Kết hợp chặt chẽ nhiệm vụ quản lý bảo vệ biên giới với tích cực tham gia phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh xây dựng địa bàn biên giới vững mạnh; kết hợp nhuần nhuyễn giữa bảo vệ toàn vẹn chủ quyền lãnh thổ, lợi ích quốc gia, tài nguyên môi trường, bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa với phát triển kinh tế đất nước, xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị với các nước láng giềng.

Hai là, phát huy sức mạnh tổng hợp của các cấp, các ngành, các đoàn thể, của cả hệ thống chính trị và toàn dân trong quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới, trong đó Bộ đội Biên phòng giữ vai trò nòng cốt, chuyên trách. Tập trung xây dựng nền biên phòng toàn dân vững mạnh, làm cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ biên giới thực sự là sự nghiệp của toàn dân. Xây dựng phòng tuyến an ninh nhân dân vững chắc, chú trọng các địa bàn trọng điểm, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và đập tan mọi âm mưu phá hoại của các thế lực thù địch; bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới, biển, đảo của Tổ quốc. Có thể nói, những kinh nghiệm thành công trong nhiều năm qua, nhất là trong thời kỳ đổi mới, sức mạnh tổng hợp để giữ gìn biên cương từ các kế hoạch liên kết giữa Bộ đội Biên phòng với các ngành, như Bộ Văn hóa - Thể thao - Du lịch, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Hội Nông dân Việt Nam, Ủy ban Dân tộc, Bộ Y tế... thực sự là những kinh nghiệm quý cần tiếp tục phát huy.

Ba là, thường xuyên xây dựng và nâng cao chất lượng tổng hợp của lực lượng, lấy xây dựng chính trị làm cơ sở. Chú trọng xây dựng cho cán bộ, chiến sĩ bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với Đảng, Nhà nước, nhân dân; ý chí quyết tâm cao, sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ; phát huy truyền thống Bộ đội Biên phòng Anh hùng trong thời kỳ mới. Kiên

quyết đấu tranh với những biểu hiện tư tưởng, hành vi sai trái; khắc phục kịp thời những yếu kém, khuyết điểm trong công tác, chiến đấu và xây dựng đơn vị. Xây dựng lực lượng vững mạnh toàn diện; thường xuyên kiện toàn tổ chức, biên chế bảo đảm số lượng, chất lượng theo hướng tinh gọn, tăng cường sức mạnh toàn diện cho cơ sở. Đổi mới và nâng cao chất lượng huấn luyện, đào tạo; bồi dưỡng cán bộ, chiến sĩ có trình độ, năng lực toàn diện, tinh thông nghiệp vụ quân sự, giỏi về công tác vận động quần chúng, phát huy tinh thần tự lực, tự cường, thực hiện tốt nền nếp chính quy, rèn luyện kỷ luật, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Bốn là, các cấp ủy, các đơn vị trong toàn lực lượng, căn cứ vào điều kiện của mình, quán triệt, triển khai thực hiện nhanh chóng, nghiêm túc nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và Nghị quyết Đại hội XI của Đảng tới mọi cán bộ, chiến sĩ, nhất là về đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, luật pháp của Nhà nước, hiệp định, quy chế biên giới, theo đúng sự lãnh đạo, chỉ đạo của Quân ủy và Bộ Quốc phòng. Tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với Cuộc vận động "*Học tập làm theo tám gương đạo đức Hồ Chí Minh và lời dạy của Bác Hồ đối với Bộ đội Biên phòng*". Tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng, bảo đảm sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt trên các lĩnh vực, hoạt động, chiến đấu, công tác của toàn lực lượng; giữ vững nguyên tắc tổ chức, sinh hoạt đảng, xây dựng nội bộ đoàn kết thống nhất cao.

Trước tình hình mới, thực hiện trọng trách ngày càng nặng nề, phát huy truyền thống anh hùng, dưới ánh sáng Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, toàn thể cán bộ, chiến sĩ lực lượng Bộ đội Biên phòng quyết tâm rèn luyện toàn diện và lập thêm chiến công mới trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ngày càng vững mạnh, xứng đáng với sự tin cậy của Đảng và Nhà nước, sự tin yêu và gửi gắm của nhân dân. □